

THÀNH PHỐ

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Năm 2020, thành phố Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) trên nhiều lĩnh vực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh.

Để thực hiện hiệu quả công tác CCHC, ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch truyền CCHC; kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); tổ chức rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, phối hợp với các sở, ngành cắt giảm tối thiểu 40% thời hạn giải quyết TTHC so với quy định trình UBND tỉnh phê duyệt. Hiện nay, UBND thành phố giải quyết 241 TTHC thuộc thẩm quyền, 100% TTHC được tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, góp phần nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn cho các tổ chức, cá nhân. Các TTHC bao gồm hồ sơ, biểu mẫu về quy trình, thời gian giải quyết, phí và lệ phí theo từng lĩnh vực

được công bố và đăng tải trên cổng thông tin điện tử và niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố để người dân dễ dàng theo dõi và thực hiện. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố đang triển khai 204 TTHC theo phương án "5 tại chỗ", thực hiện việc ủy quyền giải quyết TTHC theo phương án "5 tại chỗ" đối với 37 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cho Phó Chủ tịch UBND thành phố, trưởng các phòng, đơn vị, các lĩnh vực: tư pháp, nội vụ, giáo dục và đào tạo, lao động - thương binh và xã hội. Triển khai hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả 148/148 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, niêm

yết công khai số điện thoại, địa chỉ hòm thư để các cá nhân, tổ chức phản ánh việc thực hiện các TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, nộp hồ sơ và đăng ký nhận kết quả qua bưu điện. Trong năm 2020 đã hướng dẫn, tiếp nhận 10.824 hồ sơ, trong đó kỳ trước chuyển sang 381 hồ sơ, mới tiếp nhận 10.443 hồ sơ và trả kết quả cho 10.561 hồ sơ, giải quyết đúng quy định 10.491 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,3%; hướng dẫn, tiếp nhận 3.826 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, giải quyết 100% hồ sơ đúng hạn. Việc hiện đại hóa nền hành chính, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động



Nhân viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Thái Bình hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

của cơ quan hành chính nhà nước luôn được quan tâm. Đến nay, hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố cơ bản đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, 100% đơn vị có hệ thống mạng nội bộ được kết nối đường truyền internet tốc

độ cao. Cổng thông tin điện tử UBND thành phố được triển khai hiệu quả, đồng bộ; các ban, ngành, đoàn thể và các trung tâm thành phố cơ bản trang thông tin điện tử, bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị

đẩy mạnh ký số văn bản; ký số gửi - nhận văn bản điện tử, sử dụng hiệu quả hệ thống mạng văn phòng liên thông và kịp thời tiếp nhận, xử lý, trả lời thông tin phản ánh qua đường dây nóng của tỉnh, thành phố. Trong công tác cán bộ, thành phố Thái Bình thực hiện mục tiêu cán bộ, công chức,

viên chức biết nhiều lĩnh vực, chuyên sâu một số lĩnh vực theo vị trí công tác, đồng thời chủ động phòng ngừa tham nhũng. Trong năm đã mở lớp tập huấn hướng dẫn cập nhật và khai thác phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tập huấn sử dụng mạng văn phòng liên thông, sử dụng chữ ký số chuyên dùng. Cử trên 200 cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Tiến hành kiện toàn cán bộ quản lý các phòng, ban, thành viên UBND thành phố. Chỉ đạo các đơn vị đổi mới phương thức làm việc, xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp, kế hoạch, chương trình công tác hàng năm phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của đơn vị.

Những kết quả đạt được trong công tác CCHC ở thành phố Thái Bình thời gian qua đã có tác động tích cực, tạo chuyển biến quan trọng, làm thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trong quá trình thực hiện CCHC, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

MINH NGUYỆT

THỰC HIỆN CÔNG VĂN SỐ 585 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Tạm thời đóng cửa di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tạm dừng hoạt động lễ hội đầu xuân

Năm 2021 là năm thứ hai mùa lễ hội đầu xuân không nhộn nhịp do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Mỗi địa phương, đơn vị, cá nhân đều nỗ lực chung tay phòng, chống dịch, chờ mùa lễ hội năm sau.



Các di tích trong tỉnh chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, tạm thời đóng cửa, không đón khách.

Sau thời gian tạm lắng, giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu, dịch Covid-19 bùng phát trở lại với hai ổ dịch lớn tại Hải Dương, Quảng Ninh và nhanh chóng lây lan sang một số tỉnh, thành phố. Là địa bàn giáp ranh vùng dịch song đến thời điểm hiện nay Thái Bình chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19. Nhưng với tinh thần "Chống dịch như chống giặc", để tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 585/UBND-KGVX, trong đó yêu cầu từ 0 giờ ngày 18/2/2021 tạm thời đóng cửa, không đón khách tại các di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh.

Là huyện giáp ranh với tỉnh Hải Dương - địa phương hiện đang có nhiều ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, thời gian qua, huyện Quỳnh Phụ đã nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập và lây lan. Về việc tạm thời đóng cửa, không đón khách tại các di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, bà Bùi Thị Nhẫn, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện cho biết: Trên địa bàn huyện có 247 di tích, trong đó một số di tích lớn thường đón tiếp rất đông

du khách thập phương về chiêm bái trong dịp đầu xuân. Tuy nhiên, ngay khi nhận được chỉ đạo của tỉnh, ban quản lý các di tích đã thực hiện nghiêm việc tạm thời đóng cửa, không đón khách tới du xuân, dâng hương, tế lễ. Đồng thời, trên hệ thống loa truyền thanh của huyện, xã, thị trấn cùng hệ thống loa tuyên truyền lưu động thường xuyên tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19, không đi đến các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trong thời điểm hiện nay. Có nhiều du khách thập phương về dâng hương trong dịp này, ban quản lý các di tích đã giải thích để họ nắm được quy định của tỉnh về phòng, chống dịch trong thời điểm hiện nay, đồng thời tuân thủ việc không vào di tích dâng hương, tế lễ.

Quản lý di tích đã nghiêm túc chấp hành, treo các biển thông báo trên các trục đường chính vào khu di tích để người dân nắm rõ, tạm thời đóng cửa di tích, dừng đón khách. Đồng thời, tuyên truyền để người dân hiểu ưu tiên trước mắt là phòng, chống dịch, sơ du xuân, dâng hương, tế lễ khi dịch bệnh đã được đẩy lùi. Bà Lại Thị Chanh, xã Hồng Phong (Vũ Thư) chia sẻ: Trong dịp đầu xuân, nhiều con cháu xa quê có mong muốn về chùa Keo du xuân nhưng khi biết việc hiện nay di tích tạm dừng đón khách, người dân địa phương đã chủ động khuyên nhủ để mọi người không về du xuân trong thời điểm hiện nay để bảo đảm việc phòng, chống dịch Covid-19 cũng như hạn chế việc đi đến nơi đông người khi không cần thiết.

Cùng với chùa Keo, đình, đền, bến Tượng A Sào, các di tích khác trong tỉnh như đền Trần, đền Đồng Bằng... đều chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, tạm thời đóng cửa, không đón khách. Tin rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng và mỗi người dân bằng những việc làm thiết thực của mình sẽ chung tay góp sức để dịch bệnh sớm được đẩy lùi.

TU ANH

Những ngày này, trên hệ thống loa truyền thanh của xã An Khê liên tục phát các thông báo, hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tới toàn thể nhân dân. Đây là một trong những hoạt động được địa phương tích cực triển khai nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong công tác phòng, chống dịch. Xã An Khê nằm giáp sông Luộc, địa bàn giáp các xã Vĩnh Long, Thảng Thủy (Hải Phòng), xã Hiệp Lạc và thị trấn Ninh Giang (Hải Dương). Trước những diễn biến nhanh và bất thường của dịch, đặc biệt, tỉnh Hải Dương đã xuất hiện nhiều ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, xã An Khê đã tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch. Ông Ngô Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Là địa bàn giáp ranh, đặc biệt có thôn Đại Đồng, đơn vị hành chính của xã An Khê với 350 hộ, 1.200 nhân khẩu nằm hoàn toàn bên kia sông, liên kết với các địa phương của tỉnh Hải Dương, do đó công tác bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện các nhiệm vụ chính trị kết hợp phòng, chống dịch được địa phương thực hiện quyết liệt. Hai chốt kiểm soát phòng, chống dịch của xã đặt tại thôn Đại Đồng với 9 cán bộ, nhân viên liên ngành mỗi chốt, trực 24/24 giờ làm nhiệm vụ kiểm soát người, phương tiện lưu thông trên địa bàn. Hội trường thôn Đại Đồng được cải tạo thành điểm cách ly đã chiến sẵn sàng xử lý tại chỗ các tình huống dịch phát sinh. Thực hiện công văn của Sở Giao thông Vận tải, 12 giờ ngày 3/2, bến khách ngang sông Lộng Khê đã tạm dừng hoạt động. Để chủ động

QUỲNH PHỤ Các xã duyên giang tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Cùng các địa phương trong huyện Quỳnh Phụ, 14 xã, thị trấn ven sông Luộc, sông Hóa có địa bàn giáp ranh với 2 tỉnh Hải Dương, Hưng Yên và thành phố Hải Phòng đang tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo phòng, chống dịch, bảo đảm an ninh trật tự, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại thôn Đại Đồng, UBND xã đã ký hợp đồng với chủ phà, trung dụng phương tiện với giá 2 triệu đồng/ngày. Tất cả người, phương tiện thực hiện nhiệm vụ đều phải được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã điều động và bảo đảm về sinh, phòng dịch. Ngày 16/2, thực hiện chỉ thị của UBND huyện Quỳnh Phụ, thôn Đại Đồng được yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội theo đề nghị của UBND tỉnh Hải Dương. Ngoài duy trì lực lượng thường trực phòng, chống dịch, tất cả các vấn đề về an sinh xã hội của thôn Đại Đồng đều được xã An Khê bảo đảm duy trì. Công an xã phối hợp cùng lực lượng tự quản tăng cường tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối nhỏ, ngăn chặn và kiên quyết xử lý các trường hợp sử dụng phương tiện thủy trốn tránh kiểm soát dịch, xâm nhập bất hợp pháp vào địa bàn. Toàn bộ 227 công dân địa phương đang lao động tại

Hải Dương được xã giám sát thông tin y tế, lịch trình di chuyển chặt chẽ và yêu cầu tự giác cách ly tại nhà. Quỳnh Hoàng cũng là xã duyên giang giáp ranh với tỉnh Hải Dương, có thôn Trại Vàng nằm hoàn toàn bên kia sông, liên kết với các xã của huyện Ninh Giang. Ngày 16/2, sau khi phát hiện 3 trường hợp F1 người thôn Trại Vàng tiếp xúc với ca dương tính với SARS-CoV-2 người Hải Dương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã Quỳnh Hoàng đã tích cực triển khai các hoạt động phối hợp cùng lực lượng của huyện điều tra, truy vết, khoanh vùng, dập dịch... Ngoài 3 trường hợp F1 đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện, 10/21 trường hợp F2, 22/29 trường hợp F3 đang ở tại địa phương được thực hiện cách ly tại nhà và theo dõi y tế chặt chẽ. Ông Phạm Văn Ý, Trưởng thôn Trại Vàng cho biết: Thôn Trại Vàng có 460 hộ với 1.500 nhân khẩu, nằm giáp 3 xã Văn Giang, Hưng Long, Hưng Thái của huyện Ninh Giang. Hiện tại thôn đang thực hiện giãn cách xã hội theo đề nghị của UBND

tỉnh Hải Dương, công tác phòng, chống dịch, thông tin, tuyên truyền được duy trì bởi đội tự quản. Mọi sinh hoạt, sản xuất của người dân bảo đảm ổn định, thông thương hàng hóa, nông sản trong thôn với các xã của Hải Dương vẫn diễn ra bình thường. Qua thông tin đại chúng, người dân đã nâng cao nhận thức và chấp hành nghiêm các chỉ đạo của trên trong công tác phòng, chống dịch. Mọi công dân trong thôn không sang địa bàn tỉnh Thái Bình trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các gia đình thuộc đối tượng F2, F3 tự giác chấp hành cách ly tại nhà theo chỉ đạo, không xảy ra tình trạng hoang mang, nhiễu loạn thông tin hay những tin đồn thất thiệt về dịch.

Cùng An Khê, Quỳnh Hoàng, chính quyền và người dân các xã duyên giang khác ở Quỳnh Phụ cũng đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống dịch, cùng các lực lượng khác cùng cố vững chắc "tuyến đầu" phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

MINH HÙNG



Nhân viên y tế huyện Quỳnh Phụ phun khử khuẩn phương tiện để phòng, chống dịch Covid-19.